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Fyrirspurn
til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um markmið með aflareglu.

Frá Einari K. Guðfinnssyni.

1. Hvert er markmiðið með þeirri aflareglu sem nú er í gildi varðandi nýtingu á þorskstofn-
inum?

2. Hver er talin verða þróun viðmiðunarstofns og hrygningarstofns á komandi árum verði
aflareglunni fylgt næstu fimm árin?


